

Vào đời học: làm sao giúp con bạn chọn trường?

Tác Giả: Lê Tâm (theo About.Com Guide)
Thứ Năm, 22 Tháng 7 Năm 2010 05:09

Tuy quyät định sau cùng về việc chọn trường đời học của con cái bạn phần nhiều sẽ tùy theo chúng,

nhäng việc đưa chúng đến giai đoạn đó vẫn còn nằm trong khả năng và là điều bạn có thể giúp rất nhiều. Dưới đây là một số điểm đáng giúp giúp gia đình bạn khi họ đang đưa con mình chọn trường đời học.



Một góc ký túc xá Cary Quadrangle đời học Purdue University ở Indiana. (Hình: Purdue News Service)

Phäi khi nào sẽ mäa

Bän phần tích cực liên hệ vào cuộc tìm kiếm này về con của bạn. Tuy nhiên, chúng không có kinh nghiệm để tự mình có các quyät định thay đời đời sống. Bạn cha mẹ phần có nên lập kế hoạch đưa con mình qua tiến trình này và giúp con nhìn đời mới mới họ có thể có quyät định đúng đời.

Vào đời học: làm sao giúp con bạn nhận được những gì bạn cần?

Tâm (theo About.Com Guide)
Tháng 7 năm 2010 05:09

Bạn có thể đã từng nghe lời khuyên của bạn bè hay người thân rằng "xà này, hãy để cho con mình toàn quyền quyết định". Nhưng toàn quyền quyết định không có nghĩa là bạn tự ý rút lui khỏi đời sống con mình. Ngược lại, bạn vẫn có thể giúp con mình nhìn thấy mọi khía cạnh và cho con biết về tiêu chuẩn hành vi của chính bạn để chúng suy nghĩ.

Hãy khuyến khích tìm kiếm bạn

Bạn có thể bắt đầu từ những câu hỏi để hiểu mà không làm chúng "khó chịu." Con bạn thích những gì? Liệu các sở thích này có thể đưa vào việc học của bạn hay không? Ngành học nào sẽ giúp con bạn đạt được mục tiêu của bạn? Trường nào có những ngành học đó? Giữa các trường có ngành học con bạn muốn theo đuổi, có những điểm gì tốt, điểm gì không tốt? Khi bạn và con cùng dành thời gian đi qua những câu hỏi này và có câu trả lời rõ ràng, cả hai bên sẽ cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn.

Hãy nói về việc này thường xuyên

Việc học của bạn không phải là việc nói một lần rồi xong. Cho đến khi có quyết định cuối cùng, bạn hãy duy trì một cuộc thảo luận với con. Nói chuyện xong rồi thì, hãy cùng nhau đưa ra ngày tốt. Hãy đưa ra các mốc thời gian về những gì cần phải hoàn thành khi có lịch cụ thể nói chuyện về tài này. Sẽ vui vẻ và có ích trong việc học của bạn khi có những khi cần bạn làm con đưa ra quyết định tích cực dành thời gian cho bạn.

Con của bạn sẽ ngày càng có thêm sự tin tưởng cũng như có thêm sự tin tưởng vào bạn và cảm thấy có sự hỗ trợ từ cha mẹ mình. Cũng cần nói thêm là khi bàn về những việc này, bạn hãy thoải mái không khí thoải mái, đừng quá trang trọng, để cho con bạn cảm thấy "mới." Nếu có thể được, mang theo một gói giấy để quán cà phê Starbucks hay tiệm pizza gần nhà. Đây là một hình thức để bạn có thể giao tiếp hoàn toàn riêng với con mình. Đây cũng là những khoảnh khắc mà con bạn sẽ không quên khi lớn lên.

Hãy thử các điều này và bạn sẽ sớm thấy kết quả. Đừng quá lo lắng về việc này để bạn đòi hỏi làm mọi điều cho con mình, kể cả đến những sự hay viết bài tiểu luận. Điều chính là con của bạn phải làm việc của mình, bạn chỉ là người hỗ trợ. Bạn có thể hỗ trợ bằng cách bỏ một phần nhỏ của con mình có thể mất một chút thời gian, tài liệu, giấy tờ v.v.. Hãy nhớ chính con bạn mới là người cần phải viết bài tiểu luận hay đưa ra quyết định - vì chính chúng mới là người sẽ phải

Vào đời học: làm sao giúp con bạn nhận được điểm?

Tên: Lê Tâm (theo About.Com Guide)

Thứ 7, 22 Tháng 7 Năm 2010 05:09

đi học con được.